

รายงานการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายรัฐสภาโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(OECD Global Parliamentary Network Meeting)
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จัดโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ร่วมกับสมัชชารัฐสภาขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ และองค์กรผู้นำสตรีทางการเมือง

การประชุมเครือข่ายรัฐสภาโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD Global Parliamentary Network Meeting) จัดขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ร่วมกับสมัชชารัฐสภาขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO Parliamentary Assembly) และองค์กรผู้นำสตรีทางการเมือง (Women Political Leaders: WPL) ซึ่งมีหัวข้อหลักคือ “การฟื้นตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง” (A Transformative Recovery) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจและสุขภาพอย่างเข้มแข็งและเป็นธรรม ภายหลังจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ โดยมีสมาชิกรัฐสภา ๓๐๐ คน และเจ้าหน้าที่รัฐสภา ๒๐๐ คนจากประมาณ ๑๗ ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม

นางสุวรรณณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายรัฐสภาโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ตามคำเชิญของนางสาว Silvana Koch-Mehrin ประธานองค์กรผู้นำสตรีทางการเมือง (WPL) โดยเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมโดยนาย Anthony Gooch ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ OECD (Director of Public Affairs and Communications, OECD) เป็นประธานการประชุม และเข้าร่วมการเสวนาระหว่างสมาชิกรัฐสภาและนาย Angel Gurría เลขาธิการ OECD ในหัวข้อ “การสร้างฉันทามติใหม่เพื่อความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” (Forging a New Consensus for Economic, Social and Environmental Progress) วันอังคารที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ชั้น ๓ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร



นางสุวรรณณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายรัฐสภาโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

นาย Anthony Gooch ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ OECD ในฐานะประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมโดยกล่าวถึงการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๖๐ ปีของการก่อตั้ง OECD ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และการครบรอบ ๑๐ ปีของเครือข่ายรัฐสภาโลกของ OECD ซึ่งก่อตั้งหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๑ (ค.ศ. ๒๐๐๘) การก่อตั้งเครือข่ายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนพันธกิจของ OECD ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการกำหนดนโยบายที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น (Better Policies for Better Lives) ทั้งนี้ ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน เครือข่ายรัฐสภาโลกของ OECD ได้ดำเนินการส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการวิกฤตนี้ โดยรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและเชื่อมโยงการทำงานแบบเครือข่ายกับสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่รัฐสภา ซึ่งหากมีความสนใจสามารถค้นคว้าและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ <http://www.oecd.org/coronavirus/en/> อย่างไรก็ตาม วิกฤตโลกที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ โดยเห็นได้จากวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๑ ทำให้เกิดการรื้อระบบและสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อมาวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในปัจจุบันส่งผลให้ต้องทบทวนกฎเกณฑ์เหล่านั้นใหม่ เนื่องจากแต่ละประเทศจำเป็นต้องมีเงินทุนและทรัพยากรที่สามารถจัดสรรได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อการลงทุนด้านสาธารณสุขและเป็นงบประมาณสำหรับมาตรการฉุกเฉินอื่น ๆ



**นาย Anthony Gooch ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ OECD
ในฐานะประธานการประชุมเครือข่ายรัฐสภาโลกฯ กล่าวเปิดการประชุม**

ในช่วงการเสวนาระหว่างสมาชิกรัฐสภาและนาย Angel Gurría เลขาธิการ OECD ในหัวข้อ “การสร้างฉันทามติใหม่เพื่อความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” (Forging a New Consensus for Economic, Social and Environmental Progress) นาย Angel Gurría เลขาธิการ OECD ได้ตอบคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกรัฐสภานานาชาติ ดังนี้

การอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภาจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นปัจจัยสำคัญในการระดมสรรพกำลังและความร่วมมือจากนานาชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังวิกฤตโควิด-๑๙ ให้กลับมาดีกว่าเดิม (Build Back Better) วิกฤตครั้งนี้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั่วโลกแล้ว ยังทำให้ความก้าวหน้าต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๑ เกิดถดถอย ไม่ว่าจะเป็นการเกิดปัญหาว่างงาน ปัญหาความยากจน เด็กและเยาวชนไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาแบบเดิมเป็นเวลาหลายเดือนเนื่องจากโรงเรียนหยุดการเรียนการสอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อโอกาสทางสังคมอื่น ๆ ด้วย

การจะก้าวข้ามวิกฤตโควิด-๑๙ ในครั้งนี้ได้ ทุกประเทศจำเป็นต้องร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อวิกฤตโควิด-๑๙ เกิดขึ้นข้ามพรมแดนพร้อมทั้งกับวิกฤตอื่น ๆ ที่มีลักษณะข้ามพรมแดนเช่นกัน อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัว และวิกฤตด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การร่วมมือแบบพหุภาคีเท่านั้นที่จะทำให้แต่ละประเทศสามารถฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ลดผลกระทบจากการใช้พลังงาน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็ง ตลอดจนกระจายวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ OECD ได้ติดตามและรวบรวมมาตรการการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจโดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของประเทศสมาชิก และประเทศหุ้นส่วนสำคัญของ OECD ไว้ในฐานข้อมูลเรื่อง Green Recovery Database นอกจากนี้ OECD พบว่าการเลือกนโยบายทางภาษีที่เหมาะสมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันสามารถเพิ่มรายได้ให้กับรัฐอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงวิกฤตซึ่งรัฐจำเป็นต้องมีงบประมาณสำหรับมาตรการต่าง ๆ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาด

นอกจากนี้ แต่ละประเทศมีความสามารถในการรับมือสถานการณ์และการฟื้นตัวจากวิกฤตไม่เท่ากัน ความช่วยเหลือ (Generosity) ของประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีทรัพยากรและเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหามากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ซึ่งอาจเกินกำลังของประเทศกำลังพัฒนา จึงเป็นทางออกที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะด้านมนุษยธรรม การเมือง หรือเศรษฐกิจ เพราะแม้ว่าประเทศหนึ่งสามารถกำจัดโควิด-๑๙ ให้หมดไปจากประเทศตนเองได้แล้ว แต่มีโอกาสจะเกิดการแพร่ระบาดได้อีก ถ้าพบกรณีการติดเชื้อในประเทศอื่น ๆ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจโลกมีความเชื่อมโยงกันอย่างเหนียวแน่น การเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

สำหรับการจัดหาวัคซีน องค์การอนามัยโลกได้จัดตั้งโครงการ Covax เพื่อมุ่งสนับสนุนการพัฒนาการจัดซื้อ และการจัดส่งวัคซีนไปประเทศต่าง ๆ โดยให้ความสำคัญลำดับแรกกับประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำระดับโลกในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-๑๙ แม้ว่า OECD จะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในโครงการ Covax ก็ตาม แต่ OECD เห็นด้วยกับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ โครงการ Covax ได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศร่ำรวยและมูลนิธิระหว่างประเทศเพื่อการกุศล แต่เงินทุนที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงยังต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

ในการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลแต่ละประเทศ นอกจากจะพิจารณาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญที่สุด รัฐบาลควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบริหารจัดการด้วย ได้แก่ การเก็บรักษาวัคซีนให้อยู่ในระดับอุณหภูมิที่กำหนดตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการแจกจ่ายวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพราะโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน และปริมาณวัคซีนที่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันแก่ผู้รับวัคซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากัน เพราะวัคซีนบางบริษัทต้องรับ ๒ โดส บางบริษัทรับ ๑ โดส รัฐบาลอาจพิจารณาจัดซื้อวัคซีนแบบ ๑ โดสเพื่อลดอุปสรรคในการบริหารจัดการวัคซีน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ทำให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและลบ กล่าวคือ หลายประเทศฉวยโอกาสจากสถานการณ์เพื่อลดคุณค่าของหลักการประชาธิปไตย ในขณะที่เดียวกันเป็นโอกาสของแต่ละประเทศในการทบทวนว่าระบอบประชาธิปไตยในประเทศมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งแล้วหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนให้มากขึ้น ตลอดจนวางแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากกว่า เช่น ผู้หญิง หรือผู้มีรายได้น้อย ควรได้รับความช่วยเหลือที่มากกว่าและก่อนกลุ่มอื่น นอกจากนี้ นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาทำให้ความสำคัญเพียงผลิตภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ภายหลังวิกฤตนี้ได้เกิดฉันทามติใหม่ว่าต้องให้ความสำคัญกับการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่วม และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย



นาย Angel Gurría เลขาธิการ OECD ร่วมเสวนากับสมาชิกรัฐสภา
ในหัวข้อ “การสร้างฉันทามติใหม่เพื่อความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม”
(Forging a New Consensus for Economic, Social and Environmental Progress)

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมาตรการในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของประเทศไทย เช่น การประกาศใช้พระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินในการแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ ปัจจัยความสำเร็จในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในประเทศไทย คือ ความมีวินัยของประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรค รวมถึงระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๑,๐๕๐,๐๐๐ คน กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศทำหน้าที่สื่อข่าวสารสาธารณสุขระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในหมู่บ้าน เฝ้าระวังป้องกันปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้าน และตรวจค้นหาเชิงรุกผู้มีแนวโน้มจะติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ในตอนท้ายนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ตั้งคำถามไปยัง OECD เกี่ยวกับมาตรการและแนวทางของประชาคมระหว่างประเทศในการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ให้แก่ประชาชนทุกคนอย่างเพียงพอ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางของ OECD ในการบริหารจัดการ กระตุ้น และฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดครั้งนี้



นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และมาตรการในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ของประเทศไทย

นาย Angel Gurría เลขาธิการ OECD ชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทย พร้อมกล่าวเสริมว่า ระบบอาสาสมัครแสดงถึงภาคประชาสังคมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ การมีวินัยของประชาชน ประกอบกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของภาครัฐเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ในส่วนของการจัดหาวัคซีน พบว่า บริษัทวัคซีนหลายแห่งได้ปรับระบบการผลิตให้สามารถผลิตวัคซีนมากขึ้น และเห็นว่าการดูแลด้านสาธารณสุขควรดำเนินการไปพร้อมกันกับการกระตุ้นเศรษฐกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาปรากฏกรณีของกลุ่มคนรวยหลีกเลี่ยงภาษีโดยการแสวงหา tax haven หรือประเทศฐานภาษีต่ำ และยังใช้ประโยชน์จากวิธีการดังกล่าวในช่วงวิกฤตโรคระบาดซึ่งไม่อาจยอมรับได้

จัดทำโดย

นางสุมาลี ขำหิรัญ นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ

นางสาวอดิญาดา ศรีบุญแสน นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

กลุ่มงานสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก

สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ